

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๙๙๔



กรมส่งเสริมการเกษตร
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ย้ายข้าราชการภายในจังหวัดในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ทางบริหาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างอิง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๙๙๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอให้จังหวัดดำเนินการย้ายข้าราชการในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตรภายในจังหวัด ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ทางบริหาร และส่งสำเนาคำสั่ง ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และขอให้จังหวัดระงับการย้ายข้าราชการ ทุกตำแหน่งทันที เพื่อที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในภาพรวมต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคคลของจังหวัดเป็นไปด้วยความคล่องตัว เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้จังหวัดดำเนินการย้ายข้าราชการในตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่ทางบริหาร ได้แก่ ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือย้ายสับเปลี่ยน ดังนี้

๑. กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งว่างก่อนที่จังหวัด จะดำเนินการย้ายภายใน ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (<http://www.person.doe.go.th>) และห้ามย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งว่างที่ไม่ได้ปรากฏในรายละเอียดตำแหน่งว่างโดยเด็ดขาด

๒. ห้ามจังหวัดย้ายข้าราชการที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ที่อยู่ระหว่างการประเมินผลงานฯ) โดยเด็ดขาด

๓. ขอให้จังหวัดดำเนินการออกคำสั่งย้ายให้แล้วเสร็จ และส่งสำเนาคำสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๕ ชุด ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (นับวันที่สำนักงานเลขาธิการกรมประทับรับเรื่อง) และขอให้ จังหวัดระงับการย้ายข้าราชการทุกตำแหน่งทันที ทั้งนี้ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อัตราว่างดังกล่าวเพื่อการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เกษตรจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐-๒๕๖๙-๓๖๙๐, ๐-๒๕๔๐-๖๐๓๑

โทรสาร ๐-๒๕๖๙-๑๒๔๙

E-mail : personnel@doae.go.th